

## 5 จุด 5 เนิน...ในร่างกายคุณบ่งบอกความสำเร็จ!

นำเสนอเมื่อ : 11 พ.ค. 2552

จุด 5 เนินบนใบหน้า บ่งบอกความสำเร็จ!

หน้าตาคนเราสามารถ บ่งบอกได้ถึงความสำเร็จและไม่สำเร็จในด้านต่างๆได้อย่างไม่น่าเชื่อ โดยอาศัยศาสตร์การดูโหงวเฮ้ง ซึ่งหมายถึงสิ่งดีๆ 5 อย่างบนใบหน้า

✘บอกเล่าเรื่องของบุคลิกและหน้าที่ได้สัดส่วน.ดูมองใส.ไร้ริ้วรอย และความหมองคล้ำ ไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้คนเราเท่านั้น แต่ยังเสริมส่งไปถึงโหงวเฮ้งอีกด้วย พญ.ฐานิสร์ ธรรมลิขิตกุล แห่งรมยรวินท์ คลินิก จึงร่วมกับบริษัท แอลเลอร์แกนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดทำเว็บไซต์ [www.beautyshinesthrough.com](http://www.beautyshinesthrough.com) จัดกิจกรรมสุดเวิร์ก “เคล็ดลับบุคลิกดีสู่ความสำเร็จ” เมื่อเร็วๆนี้ ที่รมยรวินท์ คลินิก ชั้น 4 เซ็นทรัล ซิตี้ โดยเชิญหมอดูคนดัง อ.คทา ชินบัญญัติ มาบอกเล่าเกร็ด ความรู้อันน่าทึ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จในด้านต่างๆ

อ.คทาบอกว่า หน้าตาคนเราสามารถ บ่งบอกได้ถึงความสำเร็จและไม่สำเร็จในด้านต่างๆได้อย่างไม่น่าเชื่อ โดยอาศัยศาสตร์การดูโหงวเฮ้ง ซึ่งหมายถึงสิ่งดีๆ 5 อย่างบนใบหน้า ได้แก่ “5 อวัยวะ” คือ อก จมูก ปาก หู และ “5 เนิน” คือ หน้าผาก แก้มทั้งสองข้าง จมูก และคาง เวลาดูโหงวเฮ้งจะไม่ได้ดูแค่ 5 อวัยวะ และ 5 เนิน แต่จะดู “วัง” คือลักษณะของพื้นที่ต่างบนใบหน้า ซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด 12 วัง เช่น วังอาชีพ จะอยู่บริเวณกลางหน้าผาก จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือไม่ ใหญ่ที่บริเวณนี้ ถาหน้าผากใส ไร้ริ้วรอย ไม่มีรอยบุบ แสดงว่าดี วังเดินทาง ดวงเดินทางดีหรือไม่ ใหญ่ที่บริเวณขมับข้างหู ดอ่งไม่มีรอยหรือแผลบริเวณนั้นถึงจะดี ถามีแผลหรือรอย อาจจะมีอุปสรรคในการเดินทางไม่มากก็น้อย วังโรคภัย ดูได้จากบริเวณ เหนือจมูกขึ้นไปบนหน้าผากในลักษณะของเข็มนาฬิกาที่ชี้เที่ยงตรง ถาดูตรงนี้ไม่ใส มีริ้วรอยหรือคล้ำ แสดงว่ามีปัญหาเรื่องความดัน เส้นเลือด เนื่องจาก ไหลเวียนความหมองคล้ำไปตามเข็มนาฬิกา ถาอยู่ที่จุดบ่าบวม หมายถึงต้องระวังเรื่องต่อมไทรอยด์ บ่าบ 2 ระวังเรื่องแขน ไหลบารา เอียงไปทางบ่าบ 3 ต้องระวังเรื่องทรงอก บ่าบ 4 โมง ระวังอวัยวะของทอง กระเพาะอาหาร ฯลฯ

ขณะที่ วังสมบัติ ใหญ่ที่บริเวณจมูก ถูกรูขุมขนกว้าง หมายถึงเก็บเงินไม่อยู่ วังบ้านช่องไร่นา คือแถมแถมการซื้ออสังหาริมทรัพย์ใดๆหรือไม่ ใหญ่ที่บริเวณเปลือกตา ต้องเนียนสวย ไร้ริ้วรอย และมีพื้นที่บริเวณเปลือกตาดำเยอะถึงจะดี เป็นต้น อ.คทายังได้แนะนำคนที่มีจุดบกพร่องบนใบหน้าดูว่า การไขว่คว้าด้านความงามเข้ามาช่วยเสริม ทำให้ ใบหน้าที่บกพร่องดูดีหรือบ่งบอกพร่องน้อยที่สุด ก็มีสวนช่วยเปลี่ยนโหงวเฮ้งให้ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

ด้าน พญ.ฐานิสร์ ธรรมลิขิตกุล แห่งรมยรวินท์ คลินิก กล่าวว่า ความสำเร็จของผู้หญิงในยุคปัจจุบัน นอกจากความสามารถด้านการงานแล้ว บุคลิกภาพก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะใบหน้าถือเป็นหนึ่งในบุคลิกภาพที่มีความสำคัญ เช่น ผู้หญิงที่แก้มตอมากเกินไป ทำให้รู้สึกได้ถึงความอึดโรย หรือผู้หญิงที่หนังตาตก อาจแสดงถึงความเศร้าหมอง นั่นหมายถึงลักษณะโหงวเฮ้งบนใบหน้าที่ไม่ดี ปัจจุบันจึงมีวิธีการแก้ไขจุดบกพร่องบนใบหน้าโดยไม่ต้องพึ่งการทำศัลยกรรม ด้วยการใช้อุปกรณ์มือประเภทเลเซอร์ การฉีดยาและสารเติมเต็ม ในการแก้ปัญหาลักษณะที่ไม่สมบุรณ์บนใบหน้า อย่างเลเซอร์ สามารถช่วยกระตุ้นคอลลาเจน ปรับสภาพผิวให้กระชับและแข็งแรง สอนการฉีดยาหรือสารเติมเต็ม สามารถช่วยในการแก้ไขจุดบกพร่องบนใบหน้า ทั้งนี้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นคนเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความ ต้องการและความพึงพอใจของคุณ ซึ่ง โดยรมยรวินท์ คลินิกได้จัดโปรแกรมพิเศษ Remodeling Facial Design by Romrawin เพื่อช่วยแก้ปัญหา และจุดบกพร่องต่างๆ บนใบหน้า ซึ่งผู้ที่คิดว่ามีปัญหาสามารถขอคำปรึกษาได้.

ข้อมูลจาก : ✘